

Tạ Ơn Đời – Tạ Ơn Người



Các bạn thân mến,

Hằng năm, vào ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11, nước Mỹ và nhiều nước Âu Châu và bây giờ thì cũng có ở Việt Nam, người ta thường ăn mừng Lễ Tạ Ơn. Đó là một ngày nghỉ có ý nghĩa rất đẹp, các gia đình và bè bạn thường tụ họp để mừng lễ với nhau. Đó là ngày người ta tạ ơn về những gì mình có được trong đời. Ngày nay, ý nghĩa này dường như bị quên lãng và người ta chú ý nhiều đến vui chơi, ăn uống, đặc biệt là mua sắm, với những quảng cáo giảm giá không tin nổi cho ngày thứ sáu (Black Friday) ngay sau đó.

Ta hầu như quên rằng, Tâm tình Tạ Ơn không chỉ có trong những lúc ta nhận được phước lành, mà Tạ Ơn cả trong những khi gặp khó khăn thử thách, dù cho ta đang sống trong hoàn cảnh nào, lòng Tạ Ơn nên được gửi đến tất cả mọi loài, mọi điều, mọi vật trên vũ trụ này.

Theo tôi, thời gian khó khăn thử thách cũng là thời gian của lòng biết ơn chân thành, vì trong khó khăn, ta mới có cơ hội khám phá bản chất của ta nhiều hơn nữa. Khó khăn giúp ta thêm niềm tin dựa vào bản năng chính mình để vượt qua. Thử hỏi: nếu ta luôn sống trong tiện nghi sung sướng, đủ để bảo đảm những ảo tưởng về sự an toàn của mình thì thật khó mà ta có được lòng biết ơn thật sự. Sự thành công hay an toàn dễ khiến ta có ảo tưởng về sức mạnh của mình. Một khi cuộc sống đòi hỏi thử thách thì ta mới thấy được sức mạnh của bản thân và biết ơn những gì mình có được do sự nuôi dưỡng bấy lâu từ những nguồn gia đình và xã hội, môi trường ta đang sống.

Có lần tôi đọc đâu đó trong một đặc san Phật Giáo:

“Cám ơn đời, cám ơn người
Cho con cơ hội nói lời tri ân
Cám ơn vô lượng hóa thân
Trải con tim rộng dặt thành trang kinh”

Tôi chợt nghĩ: cuộc đời này sẽ trở nên trơ trẽn, sần sùi, khô cứng nếu thiếu vắng đi những lời cám ơn mộc mạc chơn chất, và những cử chỉ cúi đầu biết ơn thành kính!

Với tôi, ngày Lễ Tạ Ơn có màu sắc rất đặc biệt, nó kéo tôi về với tình thân gia đình, tình bằng hữu quen biết tràn đầy và muôn vàn người thân khác trong suốt chiều dài cuộc sống của mình.

Tôi nhớ hoài câu nói của người bạn gái: “mình chưa từng khen hoặc cám ơn ông xã mình bao giờ, mình vô tình ghê!”. Nhưng đã quá muộn rồi! có hối tiếc, ăn năn thì người ấy cũng đã đi xa, xa quá rồi... Tôi xao lòng nhưng cũng an ủi bạn: „Học những hời hợt trong quá khứ để đừng lặp lại và làm tốt ngay bây giờ bạn ơi! Tụi mình nên hãnh diện có được một bà mẹ VN và bây giờ được làm bà mẹ VN, giữ được những tốt đẹp của bà mẹ VN trong một gia đình VN, dù hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Mình bây giờ hãy tiếp tục làm bà mẹ VN mặc dù đã lẩn thẩn quên nhiều hơn nhớ, nhưng mình vẫn còn cười vui sung sướng dường nào khi được con cháu nói lời cám ơn hoặc ôm hôn bày tỏ lòng biết ơn đối với mình nha bạn!”. Lễ Tạ Ơn cũng là cơ hội tốt để giải tỏa những hục hắc, giận hờn ngấm ngấm trong gia đình, họ hàng, bè bạn. Là người con Phật, tôi có đức tin lớn và hoàn toàn vào luật Nhân Quả, nhưng hằng năm tôi vẫn vui mừng Lễ Tạ Ơn bên cạnh chõng con để có dịp đến với mọi người, có dịp nhìn lại mà tâm tâm niệm niệm: “Cám ơn Người- Cám ơn Đời”

Tôi xin cúi đầu cảm tạ Ba má tôi đã cho tôi cái ân huệ được có mặt trên cõi đời này, đã nuôi dạy cả đàn con rất kỹ từ cách ăn, câu nói lời chào. Chúng tôi học được hạnh chia sẻ từ Ba Má khi còn nhỏ. Từ Tâm và Sẻ Chia là gia tài vô giá mà chị em tôi thừa hưởng của hai đấng sinh thành.

Tôi xin chân thành biết ơn các Thầy Cô ở trường học, ở các khóa tu...Quý vị này đã khai sáng thêm trí tuệ cho tôi, và bao nhiêu năm qua tôi sống nhiều vui hơn khổ - mặc dù cũng có lúc lên lúc xuống, lúc nhàn lúc nhọc nhưng tôi luôn tâm niệm sống tốt mỗi ngày có ý nghĩa, làm điều thiện lành, cho dù đó là một việc nhỏ nhặt. Và có lẽ qua đó, tôi may mắn có được nhiều bạn tốt, bạn thân như chị em trong nhà, họ luôn giúp đỡ và quan tâm đến tôi nhiều. Tôi trân quý sự

chia sẻ chân tình của họ dù trong hoàn cảnh nào. Xin chân thành tạ ơn các bạn và mong các bạn biết cho rằng: „ Ở từng tuổi này, rất nhiều người bạn đến rồi đi trong đời tôi, nhưng với những người bạn thân thương sẽ luôn lưu lại dấu tích trong tim tôi mãi mãi. Tình thương của các bạn đã đem lại niềm vui cho tôi trong thời gian qua. Xin tạ ơn các bạn từ trái tim của tôi. Phải thực sự nhận rằng: tôi may mắn được nhiều người thương mến và giúp đỡ.

Và bây giờ nhìn lại, các con tôi nay đã trưởng thành, tuy không là ông này bà nọ, nhưng chúng là những người thiện lương, lành mạnh, có công ăn việc làm tương đối vững vàng, có nơi ăn chốn ở vừa đủ và cũng cố gắng như Ba Má ”sống sao cho có ý nghĩa“ của một đời người. Và đây cũng có bàn tay thương yêu đóng góp và công khó của người bạn đời mang trái tim nhân hậu là chồng tôi. Xin cảm ơn anh nhiều lắm.

Và dù đang ở trong một xã hội tân tiến, hiện đại, không chiến tranh, nhưng tôi luôn hiểu định luật Vô Thường của cuộc sống ở bất cứ nơi nào, nhất là trong bối cảnh hiện nay, xã hội càng tân tiến, càng bận rộn, càng vội vàng. Nên tôi trân quý thời gian quý báu mình đang còn có được.

Nhìn lại hơn 70 năm qua, tôi cảm thấy mình rất may mắn, tuy rằng tài sản vật chất không nhiều tiền lắm của...nhưng về mặt tình cảm tâm linh tôi được ân phước đủ đầy, phong phú tình thân thương.

Xin cúi đầu tạ ơn Đất Trời, phước duyên, hoàn cảnh mà gia đình tôi cùng họ hàng, bạn bè thân quen đã và đang có được. Mến chúc các bạn hằng năm có mùa Tạ Ơn với nhiều niềm vui, tình thương và đầy tha thứ bao dung.

Hiên Trúc – Lễ Tạ Ơn mùa Thu 2023

Bông Lục Bình

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9100 TÁC PHẨM